



ที่ ตก ๐๐๑๔.๓/ว ๑๑๔๘

ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) จังหวัดตาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผา
ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดตาก มีเนื้อที่ป่าไม้ ๗,๗๘๐,๔๘๔.๕๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๕ ของพื้นที่
จังหวัด (ข้อมูลกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.๒๕๖๓) จัดอยู่ในอันดับ ๒ ของประเทศที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุด ประกอบกับพื้นที่
ส่วนใหญ่ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จึงเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน
และเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในทุกๆ ปี จังหวัดตาก มักจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจาก
การเกิดไฟไหม้ป่าและการเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปีนับวันจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน และช่วงฤดูแล้งในปีที่ผ่านมา
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM_{2.5}) และคุณภาพอากาศ (AQI) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด จำนวน ๖๓ วัน และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ระบบ VIIRS
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน ๗,๔๘๙ จุดและ
จากการประเมินสถานการณ์ข้อมูลดังกล่าว สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตากในปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงน่าจะมีความรุนแรง จังหวัดตากจึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังป้องกัน
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่โล่งทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม
และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของจังหวัดตากที่จะเกิดขึ้นในปี

จังหวัดตาก พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปในการณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และจังหวัดได้กำหนดเป้าหมาย
ลดจำนวนวันคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานและลดจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ๓๐ % จากค่าเฉลี่ย
๓ ปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

/ไม่เผาในที่โล่งแจ้ง...

ไม่เผาในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง และห้ามเผาเด็ดขาดโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดตาก ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้อำเภอ ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันและใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๗๗



ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก

ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM_{2.5}) มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดตาก มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ไปจุดไฟในป่า และเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าและพื้นที่โล่งอื่นๆ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวพืชผลโดยไม่ระมัดระวังและควบคุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) จังหวัดตาก ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จึงได้พิจารณาให้กำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก เพื่อลดการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) อย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดตาก พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมการเกิดไฟป่า หมอกควันและคุณภาพอากาศ ในช่วงฤดูแล้ง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ ๓ ช่วงระยะเวลาดังนี้

๑. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๒. ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร เป็นระยะเวลา ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือเผาป่า จะมีความผิดตามกฎหมายตามแต่กรณีแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายทางหลวง กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้ โดยมีบทกำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๓. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๔. สำหรับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่ป่าต้องจัดทำแนวเขตกันไฟทุกพื้นที่ หากไม่จัดทำ และภายหลังตรวจพบการเกิดไฟป่าบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำกิน ทางราชการจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟป่า และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ หากมีความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไป

๕. หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผู้พบเห็นดำเนินการดับไฟ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอได้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร. ๑๓๖๒ หรือโทร. ๑๗๘๔ หรือโทร ๑๙๑ โดยด่วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก